



บันทึกข้อความ

เลขที่เอกสารในระบบ ปี ๒๕๖๖

สำนักงานชลประทานที่ 2

รับที่ 179

วันที่ - 6 ส.ค. 2566

เวลา 16.16 ชม.

ส่วนราชการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย โทร. ๒๕๖๘

ที่ ศทส. ๑๖/๒๕๖๖

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง เรียนเชิญเป็นประธานการประชุม ICT VPN สัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖

เรียน ผส.ชป.๒

ตามที่ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ร่วมกับผู้ให้บริการเช่าใช้สัญญาณระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตและระบบเครือข่าย VPN กรมชลประทาน จัดให้มีการประชุม ICT VPN สัญจร เพื่อนำเสนอภารกิจสำคัญของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รับฟังปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานระบบเครือข่ายเสมือนส่วนบุคคลของกรมชลประทาน(RID-VPN) และภารกิจสำคัญด้านอื่นๆ รวมถึงเพื่อตอบข้อซักถาม พร้อมทั้งนำเสนอข้อมูลการให้บริการต่าง ๆ อันจะเป็นประโยชน์ให้กับหน่วยงานสังกัดกรมชลประทาน นั้น

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ขอเรียนเชิญท่านกรุณาให้เกียรติเป็นประธานหรือผู้รับมอบหมายตามที่ท่านเห็นสมควร เพื่อเป็นประธานเปิดการประชุม “การประชุม ICT VPN สัญจร” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ ห้องประชุมภายในศูนย์อนุรักษ์ฯ ช่างไทย จังหวัดลำปาง เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้เข้าร่วมประชุม ทั้งนี้ได้ร่างคำกล่าวเปิดการประชุมแนบประกอบมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นายราชพล หิรัญรักษ์)

ผชช.ทส. รักษาการแทน ผอ.ทส.

- มอบ รอง ผส.ชป.๒ แทน ผส.ชป.๒

(นายเกียรติพงษ์ เพชรศรี)

ผส.ชป.๒

23 ส.ค. 2566

(นางพิรญา รมป่าตัน)
ผชช.ชป.๒

คำกล่าวเปิดการประชุม
การประชุม ICT VPN สัญจร ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖
ณ ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย จังหวัดลำปาง

**ท่านผู้อำนวยการโครงการชลประทานจังหวัด ท่านผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา
ท่านผู้บริหารหน่วยงานผู้ใช้บริการระบบเครือข่าย RID-VPN ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและระบบ
สารสนเทศ ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย และท่านผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน**

กระผมรู้สึกเป็นเกียรติและมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานเปิดการประชุม ICT VPN สัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ขอต้อนรับและขอขอบคุณผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่เล็งเห็นความสำคัญของการประชุมในครั้งนี้

จากคำกล่าวรายงาน ผู้อำนวยการส่วนระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย จะเห็นได้ว่าในปัจจุบันนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศได้มีความสำคัญในชีวิตประจำวัน และปรับเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในการปฏิบัติงาน การปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งที่องค์กรทุกระดับต้องมีความรู้ความเข้าใจ เพื่ออำนวยความสะดวกผู้มาติดต่อราชการได้ตลอดเวลา ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ดำเนินการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลและการใช้งานสัญญาณระบบเครือข่ายระหว่างกรมชลประทานในส่วนกลาง กับสำนักชลประทานจำนวน ๑๗ สำนัก โครงการชลประทานจังหวัดและโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา จำนวน ๗๗ จังหวัด เช่น การเพิ่มปริมาณสัญญาณอินเทอร์เน็ตให้อยู่ในระดับที่มีความเป็นปัจจุบัน เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถติดต่อสื่อสารและตลอดจนรับ-ส่งข้อมูลสารสนเทศต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบงานสำนักงานทั้งหมด ทั้งยังเป็นการรองรับตามประเด็นยุทธศาสตร์กรมชลประทาน ข้อ ๕ การปรับเปลี่ยนสู่องค์กรอัจฉริยะ คือ การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในการปฏิบัติงาน อาทิเช่น การนำเทคโนโลยีทันสมัยมาใช้ในการจัดการน้ำ พัฒนาระบบงานสู่ Digital Platform พัฒนาระบบฐานข้อมูล (Big Data) เร่งรัดจัดหาอุปกรณ์ที่ทันสมัยมาใช้ เพื่อให้ผู้ใช้งานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค สามารถปฏิบัติงานอย่างรวดเร็ว ถูกต้องเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับกรมชลประทานทั้งปัจจุบันและอนาคต

สุดท้ายนี้ กระผม ขออวยพรให้การประชุมครั้งนี้ บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ตรงตามวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมทุกประการ

บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว กระผมขอเปิดการประชุม ICT VPN สัญจร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ณ บัดนี้